

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

Hướng tới Kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Trong thời gian qua, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 ngay từ đầu năm.

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh sẽ kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/2019) và tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Nhằm động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lập thành xuất sắc chào mừng “Kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019”, UBND tỉnh phát động đợt thi đua với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động và động viên nhân dân và cán bộ trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tạo không khí phấn khởi, tích cực tham gia các phong trào thi đua, không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, tạo không khí sôi động, tin tưởng thi đua lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở đầu cuộc tiến công và nổi dậy của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

2. Tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” thực hiện tốt việc quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê của Việt Nam trên thị trường thế giới.

3. Tôn vinh người trồng cà phê, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, của Việt Nam nói chung; quảng bá giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm kêu gọi, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng tôn vinh và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và trực tiếp thực hiện các nội dung của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 đảm bảo đúng thành tích, chính xác, kịp thời.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị Phát động thi đua số 21/CT-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2017; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và công tác được giao trong Đề án, Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, xây dựng kế hoạch và phân công cho tập thể, cá nhân triển khai thực hiện, nội dung cần nêu rõ những việc làm và thời gian hoàn thành.

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, triển khai các nội dung của Lễ kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công theo Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị tài trợ, công ty tổ chức sự kiện và các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh (báo, đài) có kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau ngày tổ chức “Kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019”.